



เทวาลัย

สานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๗ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘



ข่าวจากฝ่ายวิรัชกิจ

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ฝ่ายวิรัชกิจ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido ทั้งหมด 17 คน ที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาระยะสั้น เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ นำโดยอาจารย์ Mikio Masaki และได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนิสิตหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม และนิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.อัมภฎายุทธ ชูศรี เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัครวิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้นักศึกษา Hokkaido ทำความคุ้นเคยกับนิสิตอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ จัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กล่าวแนะนำคณะอักษรศาสตร์ แสดงความยินดีในความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย และอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเดินทางมาทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ในช่วงเช้า นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้ฟังการบรรยายแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา เป็นวิทยากรและร่วมอภิปรายกับนิสิตหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 18 คน ที่ร่วมฟังการบรรยาย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมสมัยและค่านิยมของทั้งสองประเทศ ในช่วงบ่าย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น 13 คน โดยต่างแนะนำมหาวิทยาลัยทั้งสอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในตอนท้าย ได้ร่วมกันเขียนชื่อและนำมาแปะเรียงเป็นตัวอักษรว่า "Kizuna" ซึ่งแปลว่า สายสัมพันธ์



สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย
ศูนย์ล่าตอมอเมริกาที่ศึกษาและศูนย์ไทยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุชยกวี เซซาร์ มายาโย: เปิดโลกวรรณกรรมเปรู

หนังสือแปลของนักเขียนชาวเปรูเล่มแรกของไทย

เฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานร่วมพูดคุยกับ

คุณกิตติพล สรีคคานนท์
ผู้แปล

มศ. ดร. กาสรี ล้อสกุล
บรรณาธิการต้นฉบับแปล

และ

มศ.ดร. วาสนา วงศ์สุววัฒน์
ผู้ดำเนินรายการ



ข่าวจากศูนย์บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศุภวัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ได้นำคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ เข้าพบรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี จิตรตรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันทางการให้บริการวิชาการ เพื่อจะได้พัฒนางานทางด้านนี้ให้ดีขึ้นต่อไป และเพื่อสานสัมพันธ์พันธมิตรทางด้านบริการวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น



ใครทำอะไร ที่ไหน

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ร่ำไพ เปรมสมิทธิ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ร่ำไพ เปรมสมิทธิ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะกรรมการฟื้นฟูสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

✉ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการสอบ ในการประชุมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อวิทยากรและขยายผลการจัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาค BELC-ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นางกัญญ์กนก สิงห์ฤกษ์ โทร. 84885 E-mail: artspr08@hotmail.com